

Tâm Tình Chia Sẻ: “Hành Hương Trong Cuộc Sống.”

Nhân Lễ Kính Thánh I-Nhã, 7-31-2013 (Ignatius of Loyola, 1491-1556). Xin chia sẻ với Gia Đình Phó Tế VN những Phút Hồi Tâm về cuộc sống của Tuyết-Cường (TC), để tạ ơn Chúa đã dẫn dắt TC qua phương cách Linh Thao, với kinh nghiệm chỉ dẫn của Thánh I –Nhã.

Tuyết học, nhớ, theo linh đạo I-Nhã, để tìm học sống theo Thánh Ý Chúa. T cần tìm hiểu ước ao sâu xa nơi chính mình, cầu nguyện, lắng nghe, học qua dấu chỉ. (Xin mọi người chỉ giúp, nếu con sai sót nhé). T khám phá, cảm nhận, xác tín được sự hiện hữu với bao hồng ân Chúa ban, biết Chúa chăn nuôi mình, với sự cộng tác của mỗi người, vì “mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên.”

Ước Ao- Cầu Xin-Lắng Nghe-Xem Dấu Chỉ.

Khoảng 2007, TC hết việc, anh C được thoải mái phần xác, khỏi bận rộn với công việc sở làm. Anh lo chuẩn bị tinh thần để lãnh nhận ơn gọi làm Phó Tế Vĩnh Viễn vào năm 2008.

Ngày Lễ Các Thánh 1-Nov-2008, trước sự hiện diện của Đức Giám Mục Allen H. Vigneron, và cộng đoàn dân chúa, anh tỏ lời cam kết học, sống, theo Tin Mừng, rao giảng, làm chứng cho niềm tin ấy giữa mọi người, trong cộng đoàn, nơi làm việc. Phụ giúp và vâng lời bề trên là Giám Mục của Địa Phận. Kinh nguyện hàng ngày. Thi hành trọn vẹn lời cam kết của Bí Tích Hôn Phối, trung thành với lời hứa cả hai nên một, sinh con, truyền giống trong tinh thần tự do, và tin tưởng theo kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa. Nếu bị “góa vợ”, thì anh xin giữ lời cam kết, chỉ... vợ một... trọn đời mà thôi. Vì thế qua thời gian này, như một dấu chỉ, TC đã có cơ hội như trong Tin Mừng (Luca 10:38-42), học theo Maria, ngồi bên Chúa, nhìn, ngắm, lắng nghe Ngài chỉ dạy cách nhận định, chọn lựa trong cuộc sống, nghe Ngài bảo: “Con đã chọn phần tốt nhất, cần thiết nhất, không ai có thể lấy đi được”.

Mỗi tháng, cả vợ lẫn chồng đều lãnh tiền hưu già, hưu non, và tiền thất nghiệp. Khi anh C hết hạn lãnh tiền thất nghiệp, Chúa cho có việc. Làm được vài tháng, khi hăng hết tiền, đóng cửa, anh lại nghỉ để lãnh tiền già cộng tiền thất nghiệp. Cứ như vậy qua ba hãng khác nhau. Cũng vậy, khi T tới tháng chót sắp chấm dứt tiền thất nghiệp, Chúa cũng cho T có việc, đi làm ngay, để anh C ở nhà lo việc nội trợ. Mỗi sáng, anh lái xe đưa T đi làm ở South San Francisco, chiều đón T về tại trạm xe bart Hayward. Các con thắc mắc hỏi: “Sao bố lái xe đưa mẹ đi làm rồi lái về một mình, tốn công, mất thời giờ và tốn tiền xăng hơn là để mẹ đi xe bart?” Bố bảo: “Làm thế để mẹ khỏi phải dậy sớm, đón xe bart, xe bus, rồi đi bộ đến chỗ làm mất nhiều giờ hơn, khi đi, bố mẹ có dịp cầu nguyện chung, nói chuyện với nhau.”

Trên xe, trong lúc đi, vì T yếu tim, hay hồi hộp khi anh đạp thắng xe. Vì thế, anh thường tỉ tê bên tai T: “Anh cầu xin, nếu đẹp ý Chúa, xin Chúa cho anh có việc, để em ở nhà, vì anh thấy thương em quá, phải đi làm xa.” Đúng là cầu được, ước thấy. Chẳng bao lâu, có người, được Chúa sai, gọi điện thoại bảo anh đến gặp 6 người của hãng ở Fremont để họ phỏng vấn. Cả nhà đều ngạc nhiên, ngạc nhiên như ông tổ phụ gia Abraham trong Sách Sáng Thế, (Gen. 18: 1-10 a) đón tiếp ba chàng khách lạ, rồi ông nghe có người cho biết, ông sẽ có một con trai, làm bà vợ già Sara cũng ngỡ ngàng, không nén được tiếng cười vì tự biết bà cũng đã qua thời kì truyền giống. Anh C ước mong có việc cho vợ ở nhà lo việc nội trợ. Thế rồi, để học “Bình Tâm” trong mọi hoàn cảnh, chấp nhận sự thật về chính mình, anh đến trình diện để được phỏng vấn với công việc Mechanical Design Engineer, với mái tóc bạc của người đã trên 70 tuổi. Nghe anh kể: Với những bản lay out, mẫu máy, giấy tờ trình bày những việc đã hoàn tất tốt, anh đã không phải nói nhiều, nghe chừng

mọi người phỏng vấn rất hài lòng, họ thấy dễ hiểu, dễ tin hơn khi nhìn những sự kiện trước mắt. Trong tờ khai lý lịch (Resume) anh cũng không quên đề cập tới vai trò, trách vụ phó tế, để khi, nếu có chấp nhận cho việc thì đừng đòi hỏi phải đến sở làm cuối tuần.

Qua hai tuần, chờ nghe kết quả, có người gọi điện thoại cho biết quyết định và cũng cho biết tiền lương tối thiểu, cao hơn mức anh hi vọng và nghĩ tới. Đưa con trai nghe bố cho biết, liền hỏi: “Bố có nghe lộn không?” Cậu con không ngờ bố mình đã về hưu mà Chúa vẫn cho có việc. Cả nhà đều mừng và cảm ơn Chúa. Khi ký giấy tờ nhận việc, lại thấy Chúa cho tiền lương chính thức cao hơn tiền ước tính đã thông báo. Rõ là “Xin một, Chúa cho mười!”

Bây giờ, đã qua hơn hai tháng, mỗi ngày anh xách cặp đi làm trong tâm tình tạ ơn Chúa, vì có thể giúp các con thất nghiệp trả nợ tiền xe, tiền học... lại có thể để dành tiền chuẩn bị cho chuyến đi hành hương theo vết chân I-Nhã, một lần nữa, như có những người đã ước ao, nếu có. Anh C vui trong công việc thích hợp với kinh nghiệm, khả năng, với cơ hội “truyền Chúa” đến bạn hữu nơi sở làm. Những người bạn Việt, Tàu, Mĩ hay thắc mắc hỏi anh về số tuổi, số con, làm sao để có sức khoẻ dẻo dai, đi đứng không tập tễnh, vui thú với công việc, sinh hoạt ra sao ngày cuối tuần...? Còn T đã báo để nghỉ việc ngay khi anh bắt đầu đi làm. Bà giám đốc cho biết, nếu T muốn đi làm lại hãy gọi cho bà trước tiên, bà sẵn sàng đón nhận.

TC nhìn lại và thấy có việc làm hay không đều là những cơ hội để dẫn mình đến với Chúa qua mọi người. Qua những cố gắng kiếm việc của mình, rồi có được việc là do Chúa ban. TC rất ngỡ ngàng với bao hồng ân trong cuộc sống. Xin cho TC luôn biết sống đơn giản, biết theo Nguyên Lý Nền Tảng là xử dụng tốt những phương tiện Chúa ban, biết Bình Tâm trong mọi hoàn cảnh, và luôn nhớ đến Mục Tiêu Cuộc Đời là được sống với Chúa cả đời này lẫn đời sau, để cảm nghiệm sâu xa hơn, như lời ca T đã cùng hát với ca đoàn: “Có Chúa trong cuộc đời, nổi sừng vui tuyệt vời, quyết bước theo tình Ngài. Ôi Đấng Cứu Độ con.”

Trong tâm tình tạ ơn Chúa nhân ngày lễ kính Thánh I-Nhã. TC nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban ơn phúc, ân sủng và tình yêu của Ngài cho tất cả mọi người trong Gia Đình Phó Tế. Xin Chúa và Mẹ Maria giúp chúng ta mỗi ngày biết tập lắng nghe, sống như con Thiên Chúa, là nhân chứng cho niềm vinh dự và hạnh phúc được là con Ngài, để mọi người nhận biết Cha là Thiên Chúa, học biết lắng nghe và thi hành ý muốn của Ngài mỗi ngày một tốt hơn.

Teresa Kiền-Tuyết & Peter Tạ-Đắc-Cường

Hình 1: Với Đức Giám Mục Allen H. Vigneron (hiện là Tổng Giám Mục, Detroit, Michigan) và các tân phó tế.



Hình 2: Tuyết-Cường bên Đức Tân Giám Mục Dòng Tên, Michael Barber SJ, Dn. Jorge Angel + Sylvia Angel, tại Cathedral of Christ the Light, Oakland, CA.

